

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปก.รง.
ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๐-๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมประสงค์ วัฒนนันทน์ ชั้น ๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ประธาน : พล.ต.อ. อุดลย์ แสงสิงแก้ว รมว.รง.

ลำดับ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑.	<p>โครงการโรงงานในเรือนจำ</p> <p>๑) การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอาชีพให้คำนึงประเภทที่ต้องโทษ ความเหมาะสมกับงานที่ต้องการฝึก ระยะเวลาการฝึก</p> <p>๒) ให้กรมการจัดหางาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บูรณาการการทำงาน ร่วมกัน</p> <p>๓) ชื่อโครงการและรูปแบบการฝึกอาชีพ ต้องไม่ขัดกับข้อสั่งการของ ILO และ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. ที่อยู่ ระหว่างการจัดทำประชาพิจารณ์</p>	<p>กกจ.</p> <p>กพร.</p>
๒.	<p>กรณีแรงงานพม่า ๓๐๐ คน ซึ่งเป็นลูกจ้างโรงงานโกลเด้น ผลิตภัณฑ์ อ.แม่สอด จ.ตาก ชุมนุมประท้วงนายจ้าง เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๑</p> <p>๑) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริง และใช้มาตรการทางกฎหมาย แรงงาน</p> <p>๒) IO และประชาสัมพันธ์</p> <p>๓) รายงานผลการดำเนินการต่อ PMOC</p>	<p>กกจ.</p> <p>กสร.</p> <p>สปส.</p> <p>โฆษก รง.</p> <p>IO</p> <p>ปชส.</p>
๓.	<p>กรณีชาวรัฐบาลฟิลิปปินส์ส่งเครื่องบินพรีรับแรงงานฟิลิปปินส์ จำนวน ๑๐,๐๐๐ คน จากคูเวตกลับประเทศ เนื่องจากมีแรงงานฟิลิปปินส์ถูกฆ่าตาย</p> <p>๑) ตรวจสอบข้อมูลแรงงานไทยในคูเวต</p> <p>๒) ให้ศึกษาบทเรียน การบริหารจัดการและดูแลแรงงานของประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อพิจารณาแนวทางการคุ้มครองดูแลแรงงานไทยในต่างประเทศ</p>	<p>สปร.</p> <p>กกจ.</p> <p>กสร.</p>
๔.	<p>การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว</p> <p>๑) ให้นำผลจากการหารือร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอาชีพของกัมพูชา เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ ก.พ. ๖๑ เกี่ยวกับการพิสูจน์สัญชาติ มาพิจารณาดำเนินการร่วมกันเพื่อบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>๒) จากสถิติการดำเนินการเมื่อเทียบกับเป้าหมายรายวันแล้วยังไม่คืบหน้า เท่าที่ควร ขอให้เร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย</p>	<p>กกจ.</p>
๕.	<p>มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๑ ครม.รับทราบเรื่องที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้</p> <p>๑) การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ให้กระทรวงแรงงานดำเนินการให้รอบด้าน ทั้งการสร้าง ความเข้าใจ การฝึกอบรม และสร้างมาตรฐานฝีมือ</p> <p>๒) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม และกองทุน เงินทดแทน นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้บริหารจัดการการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูง เนื่องจากต้องเตรียมการเพื่อจ่ายเงินชราภาพในอนาคตเป็นจำนวนมาก</p> <p>๓) ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการดำเนินการของสถานประกอบกิจการ เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑ์ ของลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่น</p>	<p>สป.</p> <p>สปส.</p> <p>กสร.</p>

<p>๖.</p>	<p>การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๑) โครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยูแรงแรงงาน ให้ประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และเตรียมการให้พร้อมทั้ง ประเภทงาน อัตราการรับเข้าทำงาน สถานที่ทำงาน กระบวนการเข้าสู่การฝึกอบรม ยึดหลัก “ของดี ต้องบริหารให้ดี”</p> <p>๒) เตรียมการจัดงานในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๑ ซึ่งกราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ให้พร้อม รายงานวัตถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจน รองรับยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนตลอดชีวิต สอนให้เด็กรู้จักปรับตัวกับการทำงาน รู้จักการออม เกิดแรงบันดาลใจ มีช่องทางในการหางานได้เมื่อจบการศึกษาถือเป็นกระบวนการสร้างคนให้คนดีเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต</p> <p>๓) การดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การดำเนินการรองรับอนุสัญญา P29, C188 และ C98</p> <p>๔) การพัฒนา Skill Labour รองรับ EEC</p> <p>๕) พัฒนารฐานข้อมูลแรงงาน Big Data</p> <p>๖) ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทยตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ๑ ล้านคน</p> <p>๗) จัดระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ กำหนดเป้าหมายการจัดส่งในแต่ละปี และแนวทางการดำเนินการให้ชัดเจน IO และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p>
-----------	--	--------------------

บุษราคม

(นางบุษราคม อ่ำสกุล)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

วัลลิสิต

(นางรตี วัลลิสิต)

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑